

บทบรรณาธิการ Editorial

การศึกษามุ่งพัฒนาคนในฐานะทรัพยากรมนุษย์ ในยุคแห่งการแข่งขันของศตวรรษนี้เราต้องเตรียมคนไทยให้พร้อมรับความก้าวหน้าทางวิทยาการต่างๆ โดยเฉพาะการพัฒนาประชากรให้สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ และสามารถเลือกรับความรู้ใหม่ๆ รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงต่างๆ จากภายนอกได้อย่างเหมาะสม ในยุคของเทคโนโลยี การสื่อสารมีบทบาทที่สำคัญ วารสารวิชาการแพรววาทศิลป์ มหวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่องโดยฉบับนี้เป็นปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2562) และได้รับการประเมินคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) ให้อยู่ในฐานกลุ่มที่ 2 เมื่อ ปี พ.ศ.2559 ปัจจุบันเราได้เผยแพร่วารสารทั้งในแบบที่เป็นรูปเล่มและในรูปแบบของวารสาร online เพื่อให้เป็นไปตามยุคของการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีและหวังว่าเนื้อหาในเล่มจะนำมาซึ่งประโยชน์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาในวงกว้างของสังคมต่อไป

เนื้อหาภายในฉบับนี้ มีบทความที่น่าสนใจจากนักวิจัยและนักวิชาการหลายสถาบัน อาทิ มาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมการผลิตและใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยชุตินา อยุดี และเสถียรภาพ นาหลวง การจัดการกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยตะวัน จำปาโพธิ์ การจัดการความรู้ภูมิปัญญาของประชาชนชาวผู้ไทด้านการใช้สมุนไพรรักษาโรค ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยอัจฉรา สุ่มังเกษร และ ชัยวัฒน์ นันทศรี รูปแบบการจัดการความรู้ของธุรกิจชุมชนในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยนิภาภรณ์ จงวุฒิเวศย์, รังสรรค์ สิงห์เลิศ และ ศศิธร เขาวรัตน์ การเข้าสู่อำนาจทางการเมืองของนายกเมืองพัทยา โดยเทพศักดิ์ อมรวัฒน์นวงษ์ การศึกษามูลค่าของสมุนไพรในชุมชน ตำบลสกลเปือย และตำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยอรัญญา นนทราช การเสริมสร้างประสิทธิผลการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 11 โดยพระใบฎีกาศราวุฒิ หงส์คำ, ภัคดี โพธิ์สิงห์ และ เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตน้ำยาชีวภาพตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยจิตรา ปันรูป วรรณิตา ชินบุตร ฐานัญญา อิศสระ และเอกชัย ดวงใจ บทความทางวิชาการ 2 เรื่องคือ การบริหารความเครียดในองค์กร โดยจักรวาล สุขไมตรี และ พระมหา นรากร วรเมธี (ช่างบุ) สะเต็มศึกษากับการจัดการเรียนรู้โดยศิริพร ศรีจันทร์, พิรภัฏ รุ่งสัทธรรม และ ประดิษฐ์ วิชัย ซึ่งทุกบทความ

ได้ผ่านการกลั่นกรองจากกองบรรณาธิการและได้รับการตรวจสอบทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (Peer Reviews) ตรงตามสาขานั้นๆ จำนวน 2 ท่าน นับได้ว่า เป็นบทความที่มีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ

กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้ให้ความสนใจวารสารวิชาการแพรวกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และหวังว่าจะช่วยเป็นแรงบันดาลใจให้นักวิชาการมุ่งพัฒนาเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างก้าวไกลต่อไป

อาจารย์ ดร.สุชานาถ สิงหาปัด

บรรณาธิการวารสารวิชาการแพรวกาฬสินธุ์

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Suchanart.bo@ksu.ac.th